



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 31 กรกฎาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สกู๊ปหน้า 1: พยากรณ์เกษตรไทย พืชดาวเด่น-ดาวดับ	ไทยรัฐ
2. พระราชทานกำลังใจชาวน่าน ร.10ทรงห่วงใยวิกฤติเหตุการณ์แผ่นดินถล่ม...	แนวหน้า
3. 'ฟ้าหญิง'ทรงเปิดหอศิลป์ปริมาณทิพย์	มติชน
4. เดินหน้าขับเคลื่อน'หม่อนไหม'แปลงใหญ่ เพิ่มปริมาณต่อยอดอุตสาหกรรม	ไทยโพสต์
5. 'ปลากัด'มูลค่าที่ซ่อนอยู่หลังเอกลักษณ์ชาติ	กรุงเทพธุรกิจ
6. เดลินิวส์: เขาหัวโล้น-ดินถล่ม	เดลินิวส์
7. คอลัมน์ จับประเด็น: 'พาณิชย์' มั่นไทยส่งออกลำไยไปอินโดฯ ไม่ได้	ไทยโพสต์
8. อินโดนีเซียเล่นแฉนำเข้าลำไยไทยมีน้แฉงเล็กห้ามแต่ยังกัก	ผู้จัดการรายวัน
9. ไทยเร่งอินโดนีเซียปลดล็อกนำเข้าลำไย	โพสต์ทูเดย์
10. เปิดแผนพักหนี้เกษตรกร ขอ 1.63 หมื่นล. ลดดอก 3%	เดลินิวส์
11. ดันเกษตรกรก้าวเป็นผู้ประกอบการ	เดลินิวส์
12. เกษตรกรเฮ! พักชำระหนี้ขงกรม.ขอชดเชยดอกฯ	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : สกู๊ปหน้า 1: พยากรณ์เกษตรไทย พืชดาวเด่น-ดาวดับ

วันที่ : อังคาร 31 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 22106 หน้า : 1(ล่างขวา), 5

**สกู๊ป หน้า 1**  
**พยากรณ์เกษตรไทย**  
**พืชดาวเด่น-ดาวดับ**

“ข้าว”...“มันสำปะหลัง”...  
 “ทุเรียน” คือ  
 ★ มีคู่หน้า 5

**สกู๊ป หน้า 1**



**พยากรณ์เกษตรไทย**  
**พืชดาวเด่น-ดาวดับ**

สินค้าที่โดดเด่น ราคาดี ครั้งปีหลัง ข้อมูลยืนยันจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลنگในรายละเอียด “ข้าวนาปี” ปีการผลิต 2561/62 คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ 58.98 ล้านไร่ ผลผลิต 26.10 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 443 กิโลกรัม...เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 58.96 ล้านไร่ ผลผลิต 24.07 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 408 กิโลกรัม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 ร้อยละ 8.43 และร้อยละ 8.58 ตามลำดับ พืชดาวเด่นแรกนี้เป็นผลมาจากราคาข้าวหอมมะลิที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่เคยปล่อยว่างเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เคยปลูก

ข้าวเหนียวมาปลูกข้าวหอมมะลิแทนจากที่ราคาข้าวเหนียวในปีที่แล้วมีแนวโน้มลดลง แต่ภาพรวมเนื้อที่ปลูกข้าวยังเพิ่มไม่มากนัก

จังหวัดแหล่งผลิตข้าวนาปีสำคัญ ได้แก่ อุบลราชธานี ร้อยละ 6.59 นครราชสีมา ร้อยละ 5.76 สุรินทร์ ร้อยละ 5.21 ร้อยเอ็ด ร้อยละ 5.18 และศรีสะเกษ ร้อยละ 5.06 ของเนื้อที่ปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศ

ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 64.81 ของผลผลิตข้าวนาปีทั่วประเทศ ส่วน “ข้าวนาปรัง” ปีการผลิต 2561 มีพื้นที่เพาะปลูก 12.84 ล้านไร่ ผลผลิต 8.55 ล้านตันข้าวเปลือกและผลผลิตต่อไร่ 666 กิโลกรัม เทียบกับปีการผลิต 2560 ที่มีพื้นที่เพาะปลูก 10.46 ล้านไร่ ผลผลิต 6.62 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 633 กิโลกรัม...เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.75 ร้อยละ 29.15 และร้อยละ 5.21 ตามลำดับ

เนื่องจากอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี...ดีมารวมทั้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติเมื่อต้นฤดูการผลิตมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนก็ได้ปลูกพืชแซมข้าวนาปีเพื่อชดเชยรายได้จากน้ำท่วม

จังหวัดแหล่งผลิตข้าวนาปรังสำคัญ ได้แก่ สุพรรณบุรี ร้อยละ 7.80 นครสวรรค์ ร้อยละ 7.40 พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 6.40 พิษณุโลก ร้อยละ 5.99 และพิจิตร ร้อยละ 5.75 ของเนื้อที่ปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศ

ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมาก ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 คิดเป็นร้อยละ 58.19 ของผลผลิตข้าวนาปรังทั่วประเทศ ฉายไฟส่องไปที่เรื่อง “ราคา” ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ด้วยผลผลิตที่มีน้อยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ขายได้จึงเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 14,934 บาท สูงขึ้นจากตันละ 9,231 บาท...ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 61.78

สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยตันละ 7,814 บาท สูงขึ้นจากตันละ 7,627 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 2.45 เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คาดว่า...แนวโน้มราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลังปี 2561 จะอยู่ในเกณฑ์ดีใกล้เคียงกับช่วงครึ่งปีแรก

กระนั้นเกษตรกรชาวนาไทยก็อย่าได้นิ่งนอนใจ ควรเฝ้าระวังราคาข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปี ปี 2561/62 ททยออกสู่ตลาดมากเช่นเดียวกัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. ได้ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขบริหารจัดการสินค้าข้าว ท้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ได้แก่ มาตรการด้านการผลิต ดำเนินงานโดยกรมการข้าวมี 7 โครงการ คือ...นาแปลงใหญ่, การผลิตข้าวอินทรีย์, พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง, ระบบการเกษตรแบบแม่นยำสูง, โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ

โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข48 เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร และ โครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง...

ด้านการตลาดมี 3 โครงการ...สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว (ธ.ก.ส), สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (ธ.ก.ส.) และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

รหัสข่าว: C-180731039145 (30 ก.ค. 61/06:17)

หน้า: 1/2





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : สกู๊ปหน้า 1: พยากรณ์เกษตรไทย พืชดาวเด่น-ดาวดับ

วันที่ : อังคาร 31 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 22106 หน้า : 1(ล่างขวา), 5

(กรมการค้าภายใน)...ผลสัมฤทธิ์อย่างไรชวนให้ติดตาม

ถัดมา “มันสำปะหลัง”...อีกหนึ่งดาวเด่นในวันนี้ เพราะที่ผ่านมา ราคาที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงบางพื้นที่ที่ปล่อยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าส่งผลให้พื้นที่เก็บเกี่ยวลดลง ราคาจึงสูงขึ้น เกษตรกรจึงขายมันได้...มีราคาดี

แล้วก็ตามถึงดาวเด่นดวงสุดท้ายฮิโรในยุคนี้นั้นก็คือ “ทุเรียน” ...ปี 2561 คาดว่ามีผลผลิต 0.727 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 0.635 ล้านตัน ในปี 2560 ร้อยละ 14.49 เนื่องจากทุเรียนที่ปลูกในปี 2556 เริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยต่อการออกดอกและติดผล รวมทั้งราคาอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องมาหลายปี

เกษตรกรจึงดูแลบำรุงรักษาสวนทุเรียนอย่างดี ทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น

มองในเรื่อง “ราคา” ทุเรียนหอมทองเกรดละแฉะเฉลี่ยครึ่งปีแรก ม.ค.-มิ.ย.2561 อยู่ที่โลกรับละ 88.50 บาท ลดลงจากโลกรับละ 92.11 บาท ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 9.35 เนื่องจากในครึ่งปีแรก ปีนี้มีปริมาณทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมากกว่าครึ่งปีแรกในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระนั้นราคาก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าจะปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย คาดว่าในครึ่งปีหลังจะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากมาตรการส่งเสริมการบริโภคภาครัฐ ช่วยกระตุ้นความนิยมในการบริโภคทุเรียนเพิ่มขึ้น...บวกกับผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออก ขายได้ราคาสูง

เอาเป็นว่าวันนี้ความต้องการ “ทุเรียน” ของตลาดทั้งภายในและนอกประเทศยังสดใส มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระแสนิยมการบริโภคทุเรียนของชาวจีนที่มีเพิ่มมากขึ้นอีกไม่ใช่น้อยๆ

ยิ่งมีความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งความหลากหลายของช่องทาง การส่งออก การจัดทำนายก็ยังสามารถขยายการส่งออกไปยังมณฑลต่างๆของจีนได้มากขึ้น

เหรียญมีสองด้าน เกษตรกรไทยก็มีสองด้านเฉกเช่นเดียวกัน...มี “ได้” ก็ย่อมมี “เสีย” มี...“ขึ้น” ก็ย่อมมี “ลง”...ตามหลักการตลาดดีมานด์ซัพพลาย โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรในช่วงครึ่งปีหลังให้ชัดเจนไปที่สินค้าที่ต้องเฝ้าระวัง “ราคาคอก” ก็จะมี...ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา สับปะรด มังคุด ลองกอง ลำไย

นับเป็นความท้าทายในระดับนโยบายที่จะต้องคลี่คลายแก้ปัญหา กันไปทั้งในระยะสั้น ระยะยาวอย่างมีแบบแผน “ชี้นำในการพัฒนา...จัดทำยุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหารจัดการ”...คือพันธกิจสำคัญของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก.

วิณะ โรจน์ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สศก. ย้ำว่าเรามุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนพัฒนาการเกษตร มาตรการทางการเกษตร การสำรวจ ศึกษา...วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรในทุกมิติ ทั้งสถานการณ์การผลิต การพยากรณ์ผลผลิต ต้นทุน ราคา...รายได้เกษตรกร

ภาพใหญ่...ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.2 สาขาพืช สาขาปศุสัตว์, ประมง, บริการทางการเกษตร และป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น มาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตปริมาณน้ำที่เพียงพอ...มีการพัฒนาแหล่งน้ำระบบการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ บวกกับนโยบายที่สำคัญ

รวมๆแล้วในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0-4.0 ในทุกสาขาการผลิต

จับยามสามตา “เกษตรกรไทยยุค 4.0” ต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยข้อมูลและการบริหารจัดการที่รัดกุม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.

เหรียญมีสองด้าน เกษตรกรไทยก็มีสองด้าน  
เฉกเช่นเดียวกัน...มี “ได้” ก็ย่อมมี “เสีย” มี...  
“ขึ้น” ก็ย่อมมี “ลง”...ตามหลักการตลาดดีมานด์  
ซัพพลาย โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตร  
ในช่วงครึ่งปีหลังให้ชัดเจนไปที่สินค้าที่ต้องเฝ้า  
ระวัง “ราคาคอก” ก็จะมี...ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์ม  
น้ำมัน ยางพารา สับปะรด มังคุด ลองกอง ลำไย

# พระราชทานกำลังใจชาวน่าน ร.10ทรงห่วงใย

## วิกฤติเหตุการณ์แผ่นดินถล่ม

### รับสั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วย รว.มหาดไทยลงตรวจพื้นที่ ปิดหมู่บ้านวันเกิดเหตุซ้ำรอย ปก.เดือน59จว.เสี่ยงอันตราย

ในหลวง ร.10 พระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มจ.น่าน ทรงมีรับสั่งเร่งแก้ปัญหาช่วยประชาชนโดยเร็วที่สุด ขณะที่มีมท.1 ลงพื้นที่บัญชาการกู้วิกฤติพร้อมนำเสนอกรมพิจารณา ด้านบรรยากาศงานศพ 8 ผู้เคราะห์ร้ายเศร้าสลดจัดฅาปนกิจท่ามกลางสายฝน ปก.แจ้งเตือน 59 จังหวัดทั่วประเทศ เตรียมรับมือฝนตกน้ำท่วม ดินถล่มและคลื่นลมแรง

เมื่อเช้าวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย ▶ ต่อ : น่าน -หน้า 10

### น่าน

และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มทับ

บ้านเรือนเสียหายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือกับญาติผู้เสียชีวิต พร้อมกล่าวให้กำลังใจและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางภาครัฐจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

สามารถต่อไป

ขณะเดียวกัน พ.ล.อ.อนุพงษ์ ลงตรวจพื้นที่จุดเกิดเหตุ ร่วมหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ของประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป พร้อมรับปากว่าจะนำเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ซึ่งนายชนวัฒน์ จรรมรัตน์ ผอ.ทบ.บ้านห้วยขาบ ได้ยื่นหนังสือถึง พ.ล.อ.อนุพงษ์ กรณีขอย้ายออกนอกพื้นที่เนื่องจากห่วงเกรงว่าจะเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งให้ปรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยและทำกินของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัย

รว.มหาดไทยกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสให้ทุกหน่วยงาน ทุกคน ทุกฝ่าย ช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้หมดไปให้เร็วที่สุด และพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ประสบภัยทุกคน และรัฐบาลจะช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยทุกราย

“ในวันนี้ผม พร้อมคณะมาเป็นกำลังใจให้ทุกคน และขอฝากเจ้าหน้าที่ทั้งท้องถิ่นและท้องที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย” รว.มหาดไทย กล่าว





## ปิดหมู่บ้านหลังพบรอยแยกบนเขา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี่ ยังมีรายงานด้วยว่า จากเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนเสียหายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2561 ล่าสุดในวันที่ 30 ก.ค. ทางกรมได้สั่งปิดหมู่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน แล้ว หลังพบมีรอยแยกบนยอดเขาในหมู่บ้านและมีการทรุดตัวลงเรื่อยๆ ซึ่งหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดดินถล่มลงมาได้อีก โดยจะมีการเพิ่มศูนย์พักพิงชั่วคราวอีก 3 แห่ง คือ ที่วัดบ้านสว่าง อ.บ่อเกลือ และโบสถ์คริสตจักร เพื่อรองรับและผู้ประสบภัย ทั้งนี้ คาดว่าอย่างน้อย 2 สัปดาห์หรืออาจนานจนหมดฤดูฝน จึงจะสามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ได้

## สวดศพ8เหยื่อดินถล่มสุดเศร้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อค่ำวันที่

29 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมามี วัดบ้านสว่าง ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน นายปรีชา สมชัย นายอำเภอบ่อเกลือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ราย จากเหตุดินโคลนถล่มเมื่อ 28 ก.ค. ส่วนพิธีฌาปนกิจร่างทั้ง 8 รายนั้นจัดขึ้นในวันที่ 30 ก.ค. เวลาประมาณ 13.00 น. ณ สุสานบ้านสว่าง หมู่ 7 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ท่ามกลางสายฝน บรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยเฉพาะครอบครัวอัครที่สูญเสียสมาชิกนามสกุลเดียวกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวถึง 7 คน

## ระนองเตือน3อำเภอเสี่ยงดินถล่ม

นายจตุพนธ์ ปิยะปุตระ ผวจ. ระนอง เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศด่วนเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

**กำลังใจ :** พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนเสียหายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย

ราบลุ่มเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.เมือง, อ.กระบุรี และ อ.กะเปอร์ ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ดินมีความอุ้มน้ำสูง เสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ ขอให้เตรียมพร้อมอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย หลังพบว่าระดับน้ำในลำคลองสายต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นจนเกือบเอ่อล้นตลิ่ง พร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง



## แผ่นดินทรุดที่แม่ฮ่องสอน

นายไตรรัตน์ นวนาศิริสุข นายกองการบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ได้รับแจ้งจากราษฎร บ้านแม่สามแลบว่า มีถนนแตกร้าวดตรงบ้านห้วยกองกาด ม.1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากบ้านห้วยกอง-บ้านแม่สามแลบ เบื้องต้น ขณะนี้ชาวบ้าน ที่มีบ้านอยู่บริเวณดังกล่าว จำนวน 3 หลังคาเรือน เร่งขนสิ่งของออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย กลัวดินทรุดตัวลง เนื่องจากด้านหลังเป็นลำน้ำแม่สามแลบ อาจเกิดดินทรุดตัวและถล่มลงมาได้

ขณะนี้ อบต.ผู้นำหมู่บ้าน ทหาร และ จนท.ในพื้นที่กำลังเตรียมอพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัย และอยากขอความอนุเคราะห์จากทรัพยากรธรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแขวงทางที่รับผิดชอบความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย

สาเหตุของถนนแตกร้าวดและทรุดตัวลง รวมไปถึงบ้านเรือนราษฎรมาจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเชินติอูและมรสุมจากอ่าวเบงกอลในเมียนมา ที่มาปะทะกันบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งนี้ บ้านแม่สามแลบ เป็นหมู่บ้านชายแดนที่ติดกับสหภาพเมียนมา ตรงข้ามรัฐกะเหรี่ยง (กอกูเล) และในปีไหนที่ในเมียนมามีผลกระทบ หมู่บ้านแม่สามแลบจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ล่าสุดปริมาณน้ำในแม่น้ำสาละวิน ได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม และเริ่มเอ่อเข้าท่วมลานอเนกประสงค์บ้านแม่สามแลบแล้วด้วย

## ขนย้ายสัตว์เลี้ยงไกลาหล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจังหวัดนครพนมประกาศแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม โดย นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าฯ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงให้อำเภอที่มีพื้นที่ติดลำน้ำ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานประสานกัน

โดยเฉพาะระดับน้ำโขงเริ่มวิกฤติหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องมากกว่า 15 วัน ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 11.53 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติ 1.47 เมตร ส่งผลให้แม่น้ำโขงสูงขึ้นจนบางจุดล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและถนน ขณะเดียวกัน ผลกระทบจากน้ำโขงเพิ่มระดับรวดเร็วจนล้นตลิ่ง ทำให้น้ำสาขาสายหลักต่างๆ อาทิ ลำน้ำสงคราม ลำน้ำก่า ลำน้ำบัง ลำน้ำอูน ลำน้ำยาม ที่รับน้ำจากพื้นที่หลายอำเภอเริ่มไหลระบายช้า จึงเกิดปัญหาเอ่อล้นท่วมขังพื้นที่การเกษตรแล้วประมาณ 128,098 ไร่ หากระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นถึงจุดวิกฤติที่ 13 เมตร จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 13 เมตร จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่

เบื้องต้น จังหวัดนครพนมได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแล้ว จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร อ.ปลาปาก อ.เมืองนครพนม อ.บ้านแพง และ อ.นาแก ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย ที่แท้จริงพร้อมประกาศเตือนให้พื้นที่เสี่ยงติดกับแม่น้ำสายหลัก ฝักระวังการเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมว่า บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 ต.พิมาน อ.นาแก บริเวณจุดบรรจบของลำน้ำบังกับลำน้ำก่า น้ำได้ทะลักล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร ตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัย ซึ่งผู้ว่าฯนครพนม กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำก่าทั้งหมด อพยพสิ่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง ประกอบกับการระบายน้ำลงแม่น้ำโขงช้ากว่าปีก่อน ความเสียหายอาจจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำสงครามที่สะพานบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม วัดได้ 12.72 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 1.78 เมตร ได้เอ่อล้นฝั่งท่วมถนนแล้ว ถ้าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก 1.50 เมตร ก็จะ

ท่วมบ้านราษฎรที่อาศัยอยู่ริมน้ำทันที

## ปก.เตือน59จว.เตรียมพร้อม

ขณะที่ นายชยพล ชิตศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่าและปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่าในช่วงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในหลายจังหวัดทำให้เสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม จึงได้ประสานไปยัง 59 จังหวัดที่มีความเสี่ยง แบ่งเป็นภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 8 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ทั้งสายด่วนนิรภัย โทร.1784 ตลอด 24 ชม.

## ฝักระวังระดับน้ำ-ที่ลาดเชิงเขา

พื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร และอุบลราชธานี ภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด ฝักระวังปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และที่ลาดเชิงเขา

## ภาคใต้เตือนเรือเล็กหยุดเดินแรง

ส่วนภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล พื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาด รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมือ



อุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัยในระยะนี้ ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด

## รมว.เกษตรเชื่อไม่ซ้ำรอยปี'54

ด้าน นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีความกังวลของประชาชนจากข่าวฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่นั้นจะนำไปสู่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่อย่างที่เคยเกิดขึ้นในปี 2554 หรือไม่ เพราะเขื่อนใหญ่แต่ละแห่งมีปริมาณน้ำสะสมมากตั้งแต่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝน โดยระบุว่า จากข้อมูลเปรียบเทียบไม่น้ำท่วมหนักเหมือนปี 2554 ดังนั้นสถานการณ์น้ำปีนี้น้ำท่วมมากผิดปกติและเขื่อนใหญ่ต่างๆ ก็ยังไม่เกินขีดความสามารถกักเก็บน้ำได้

## เยี่ยมยาเกษตรกรอย่าให้พบทุจริต

รมว.เกษตรฯยังกล่าวอีกว่าการจัดหาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนั้น จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน หากตรวจพบที่มีการทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรจะพิจารณาลงโทษอย่างเด็ดขาด โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้เรียกประชุมจัดทำแผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ กำหนดพื้นที่และหน่วยงานรับผิดชอบประจำพื้นที่ให้ชัดเจน รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด้วย

## 'นายกฯ'ห่วงใยน้ำท่วมหลายพื้นที่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงพื้นที่น้ำท่วมประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมอันเนื่องมาจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน โดยเบื้องต้นได้รับรายงานว่าบางจังหวัด

มีน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

จึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านกระทรวงมหาดไทยให้บูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อชดเชยเยียวยาประชาชนต่อไป

“ผมได้ย้ำว่ารัฐบาลและกลไกทุกระดับของภาครัฐเฝ้าติดตามสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงมรสุม ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ พร้อมทั้งพยายามแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันทั่วทั้ง แต่หากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ก็จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้โดยเร็วที่สุด

พร้อมทั้งยังได้ฝากเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารภัยพิบัติอย่างระมัดระวังโดยขอให้ติดตามข่าวจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือที่ส่งต่อกันทางโซเชียลมีเดีย เพราะอาจเกิดความตื่นตระหนกได้ เช่นกรณีที่ระบุว่า จ.สกลนคร เกิดน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี เป็นต้น”

## 'ฟ้าหญิง'ทรงเปิดหอศิลป์พิมานทิพย์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอศิลป์พิมานทิพย์ มีนายภุชชฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ตำนกทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ "หอศิลป์พิมานทิพย์" จากนั้นเสด็จฯ ประทับรถไฟฟ้าไปยังอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ทอดพระเนตรผลงานศิลปกรรมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเสด็จฯ เข้าห้องรับรองประทับพักพระอิริยาบถ ก่อนเข้าสู่งานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งมีการแสดงดนตรีจากเฉลิมราชย์ การแสดงเครื่องประดับอัญมณี ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยผู้แสดงกิตติมศักดิ์ ต่อมาสมเด็จพระ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แสดงกิตติมศักดิ์ และเสด็จฯ กลับ

นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมปี 2557 ในฐานะหนึ่งในคณาจารย์ที่ถวายการสอน และร่วมจัดวางภาพวาดฝีพระหัตถ์ในครั้งนี้ กล่าวว่า หอศิลป์พิมานทิพย์ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อถนอมเกล้าฯ ถวายเป็นที่รวบรวมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในพระองค์ ที่เคยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยวครั้งแรกในพระองค์ชื่อ "หลากหลาย หลายชีวิต" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-15 พฤษภาคมที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถชมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.



## เดินหน้าขับเคลื่อน'หม่อนไหม'แปลงใหญ่ เพิ่มปริมาณต่อยอดอุตสาหกรรม



จากการที่กรมหม่อนไหมได้บูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาการส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมภายใต้ระบบเกษตรแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีหม่อนไหมแปลงใหญ่รวม 9 แปลงใน 7 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี นครราชสีมา น่าน อุตรดิตถ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ รวมพื้นที่กว่า 3,419 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,106 ราย ซึ่งมีทั้งการผลิตไหมอุตสาหกรรม ไหมหัตถกรรม และหม่อนผลสดแปลงใหญ่ กรมหม่อนไหมสานต่อพัฒนา "หม่อนไหมแปลงใหญ่" ปี 61 รุกต่อยอดไหมอุตสาหกรรม ไหมหัตถกรรม หม่อนผลสด เป้ากว่า 7,600 ไร่ มุ่งเพิ่มปริมาณผลผลิต ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้เกษตรกร

### นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดี

กรมหม่อนไหม เปิดเผย ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ว่า หลังจากเดินหน้าขับเคลื่อนหม่อนไหมภายใต้การส่งเสริมระบบแปลงใหม่ สามารถยกระดับประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกร รวมทั้งเพิ่มปริมาณผลผลิตใบหม่อนสูงขึ้นจากเดิม 1,800 กิโลกรัม/ไร่/ปี เป็น 2,500 กิโลกรัม/ไร่/ปี เพื่อที่จะเลี้ยงไหมให้ได้ผลผลิตรังไหมเพิ่มขึ้นจาก 90 กิโลกรัม/ไร่/ปี เป็น 130-140 กิโลกรัม/ไร่/ปี ขณะเดียวกันยังช่วยพัฒนาการผลิตรังไหมและเส้นไหมไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมลดต้นทุน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วย อย่างไรก็ตาม ปี 2561 กรมหม่อนไหมมีแผนเร่งสานต่อโครงการดังกล่าวตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขยายผลพื้นที่

หม่อนไหมแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายผลักดันแปลงที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าสู่ระบบหม่อนไหมแปลงใหญ่ จำนวน 16 แปลงใน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และชัยภูมิ รวมพื้นที่กว่า 4,187.50 ไร่ เกษตรกร 1,460 ราย เน้นส่งเสริมผลิตไหมอุตสาหกรรมและไหมหัตถกรรม บิอนด์ลาด เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตรังไหมและเส้นไหมภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ และช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศอีกทั้งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 50%

"ไทยถือเป็นผู้นำการผลิตไหมรังเหลืองหรือไหมหัตถกรรมที่มีศักยภาพสูง เป็นสินค้าคุณภาพและ

ได้รับการยอมรับของตลาดโลก เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากไหมรังขาว โดยมีผลงานวิจัยยืนยันว่า ไหมรังเหลืองที่สาวด้วยมือลงกระบุงเปรียบเทียบกับไหมพันธุ์อื่นๆ ที่สาวด้วยเครื่อง พบว่าเส้นไหมรังเหลืองหรือไหมหัตถกรรมมีความยืดหยุ่นสูง ทั้งยังมีความเหนียวและความนุ่มมากกว่า นอกจากนี้ เส้นไหมรังเหลืองยังมีความลื่นมัน ซักง่าย และไม่ยับ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสืบสานและอนุรักษ์ไหมไทยพื้นบ้านเอาไว้ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว

นางสุดารัตน์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ผลิตไหมอุตสาหกรรมในเชิงการค้าประมาณ 4,500 คน พื้นที่ปลูกหม่อน ประมาณ 30,000 ไร่

ขณะที่มีเกษตรกรผู้ผลิตไหมหัตถกรรมกว่า 20,000 คน พื้นที่ปลูกหม่อนประมาณ 10,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยผลิตเพื่อสร้างรายได้เสริมภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การผลิตในเชิงการค้ายังมีน้อย หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบแปลงใหญ่ เชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้สูงขึ้นและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

"อนาคตกรมหม่อนไหมมีแผนเร่งเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและตลาดผ้าไหม เพื่อให้สินค้าจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ลดขั้นตอนพ่อค้าคนกลางซึ่งมักไปซื้อสินค้าจากชาวบ้านนำไปขายโก่งราคา จึงจำเป็นต้องส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตและจำหน่าย เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อย" อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว





## 'ปลากัด' มูลค่าที่

## ซ่อนอยู่หลังเอกลักษณ์ชาติ

### ● กรุงเทพธุรกิจ

“ปลากัดไทย” กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันที หลังจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ “ติดก” ไม่เสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีให้ “ปลากัด” เป็น “สัตว์น้ำประจำชาติของไทย” เมื่อปลายปีที่แล้ว ตามการเสนอของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีผู้ที่สนใจเรื่องปลากัด ไปเปิดแคมเปญรณรงค์ในเว็บไซต์ change.org เพื่อช่วยกันเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ซึ่งก็มีเสียงตอบรับ และมีผู้ร่วมลงชื่อ

สนับสนุนอยู่พอสมควร จนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง

ปลากัดทุกตัวโลก มีชื่อวิทยาศาสตร์ หรือ สปีชีส์ ว่า Betta splendens และมีต้นกำเนิดจากประเทศไทย กับบางประเทศในแถบนี้เท่านั้น ทำให้ชื่อสามัญของปลากัดที่รู้จักกันทั่วโลก



คือ Siamese Betta หรือ Siamese Fighting Fish

ปลากัดถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีเกษตรกรและคนที่สนใจ เพาะพันธุ์และส่งออก ไปขายจำนวนมาก มูลค่าการส่งออก 5 ปีซ้อนหลัง สูงถึงกว่า 3 พันล้านบาท ทำให้ปลากัดไทยกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

ประเทศต่างๆ เหล่านี้ก็พยายามเพาะพันธุ์ปลากัด รวมทั้งตั้งองค์กรที่เป็นสากลขึ้นมาดูแล วิจัย และกำหนดมาตรฐานการประกวด ซึ่งก็มีการจัดประกวดกันแทบทุกเดือนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และปลากัดไทยก็มักได้รับชัยชนะ แต่กลับไม่ได้ส่งประกวดโดยคนไทย ซึ่งตรงนี้ผู้ที่มีใจรักปลากัดมองว่านี่คือสัญญาณอันตรายที่กำลังเกิดขึ้น

มุมมองเลงปลาคิดว่า หากรัฐบาลไทยประกาศให้ปลากัดเป็น “สัตว์น้ำประจำชาติ” ก็จะเท่ากับว่า รัฐบาลไทยให้การรับรองว่าปลากัดเป็นปลาของไทยอย่างเป็นทางการ ก็จะมีส่วน

ช่วยให้ประเทศต่างๆ ระบุว่าปลากัดเป็นปลาของไทย และไม่ง่ายที่จะนำไปพัฒนาสายพันธุ์เองเพื่อจดสิทธิบัตร

ปัจจุบันบ้านเรามีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัด และร้านจำหน่ายปลากัดขนาดใหญ่จำนวนมาก มีออร์เดอร์สั่งซื้อจากทั่วโลก แต่กลับไม่มีหน่วยงานภาครัฐดูแล

ความพยายามยื่นเรื่องขอเสนอ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ จึงถือเป็นการไม่ให้ถูกต่างชาติแย่งไปจดทะเบียนสิทธิบัตร รวมไปถึงการต่อยอดการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์เพื่อต่อยอดทางการค้า

อย่างที่รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกทำการขึ้นทะเบียนสัตว์ท้องถิ่นเป็นสัตว์ประจำชาติ และนำมาทำเป็น “มาสคอต” สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ได้มากมาย เช่น ประเทศออสเตรเลีย ใช้จิงโจ้แดง สัตว์ท้องถิ่นที่มีมากกว่า 10 ล้านตัวทั่วประเทศ เป็นสัตว์ประจำชาติ มีการสร้างมูลค่ารายได้จากการทำทัวร์เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชมจิงโจ้แดง และสวนสัตว์เปิด



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: จุดประกาย/โลก-คน-เมือง

วันที่: อังคาร 31 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10904

หน้า: 2(ล่าง)

Col.Inch: 70.44

Ad Value: 169,056

PRValue (x3): 507,168

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ปลากัด' มูลค่าที่ซ่อนอยู่หลังเอกลักษณ์ชาติ

ที่โด่งดังและได้รับความนิยมก็คือ  
ฟิชเธอร์เทลไวลด์ไลฟ์ปาร์ค ที่ฝึกจิ้งโจ้  
จนมีความเชื่องอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
นำมาทำมาศคอตตัวการ์ตูน นำมาทำ  
เป็นของที่ระลึก เช่น แก้วน้ำ พวงกุญแจ  
ตุ๊กตา เสื้อ แสตมป์ เป็นต้น

อีกประเทศคือจีน มีหมี่แพนด้า  
เป็นสัตว์ประจำชาติ เปรียบเสมือนทูต  
เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ประเทศจีนประกาศให้แพนด้าเป็นสัตว์  
ประจำชาติ เป้าหมายอันดับแรก คือ เพื่อ  
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์  
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ห้ามค้าขายโดย  
เด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือ  
เพาะพันธุ์

แต่ประเทศจีนก็ได้ใช้ภาพลักษณ์  
ของแพนด้าที่ผู้คนรู้จักไปทั่วโลก  
มาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอื่นสร้าง  
รายได้อย่างมหาศาล ทั้งการนำมา  
เป็นมาศคอตทำตุ๊กตา สมุดหนังสือ  
แก้วน้ำ รวมทั้งนำมาทำเป็นบทละคร  
ภาพยนตร์

เรื่องนี้ก็มีคำถามย้อนกลับมาว่า  
แล้วทำไมเราจึงไม่ขึ้นทะเบียน “ปลากัด  
ไทย” ให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ทำเป็น  
มาศคอตตัวการ์ตูนเพื่อต่อยอดเรื่อง  
การค้าส่งออก

โดยมีการประเมินว่า หากเราต้อง  
สูญเสียปลากัดไปเป็นของชาติอื่น ก็  
เกิดผลเสียกับการส่งออกปลากัดไทยซึ่ง  
5 ปีที่ผ่านมาสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า  
3,000 ล้านบาท

ถือเป็นตัวเลขที่น่าคิดต่ออย่างยิ่ง

# เดลินิวส์

## เขาหัวโล้น-ดินถล่ม

**ดินโคลนถล่ม เป็นภัยธรรมชาติอีกชนิดที่อุบัติ** เป็นประจำในฤดูฝน บริเวณที่ฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่อง ครั้งล่าสุดเกิดในท้องที่ บ้านห้วยขาบ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มีผู้เสียชีวิตถึง 8 ราย ถนนเสียหายสัญจรผ่านไปไม่ได้ เป็นเหตุร้ายแรงสะเทือนใจอย่างยิ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยและผู้ได้รับความเดือดร้อนยังพื้นที่เกิดเหตุ

**นายภูษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร** และสหกรณ์ ได้สั่งให้กรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าช่วยเหลือ นำรถบรรทุกน้ำไปให้ใช้อุปโภคบริโภค และเตรียมช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพ โดยให้ความเห็นว่าดินโคลนถล่มเกิดจากภูเขาหัวโล้น ไม่มีป่าไม้ยึดหน้าดิน ในฤดูฝนจึงต้องระวังพื้นที่อื่นด้วย ทางแก้ไขจะต้องหยุดการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำทำไร่ข้าวโพด อย่างไรก็ตาม ทางด้านกองทัพภาคที่ 3 ได้ให้หน่วยทหารพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน และ จ.เพชรบูรณ์ สำรวจจุดเสี่ยงและหาทางรับมือ

**กรมทรัพยากรธรณี อธิบายสาเหตุดินถล่มในเว็บไซต์** ว่ามีหลายชนิด ที่เกิดในประเทศไทยมีหลายแบบ มักเกิดตามทางน้ำเดิมหรือบนร่องเล็ก ๆ บนลาดเขาที่มักไหลมารวมกันเมื่อมีฝนตกและความลาดชันสูงกว่า 30% ดินถล่มในประเทศไทยเกิดร่วมกับการมีฝนตกเป็นปริมาณสูงมาก โดยเมื่อฝนตกหนักเป็นเวลานานน้ำฝนจะไหลซึมลงไปชั้นดินจนชั้นดินชุ่มน้ำ ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้เพราะความดันน้ำในดินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การศึกษาพบว่า ดินที่มีรากไม้ยึดเกาะจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินมากกว่าดินที่ไม่มีรากไม้

**ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช** กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมได้ดำเนินโครงการทวงคืนผืนป่า ตามหลักกฎหมายและคำสั่งกระทรวงมหาดไทยแห่งชาติ ที่ 66/2557 มีรายงานว่าปี 2560 ทวงคืนและฟื้นฟูได้ 41,000 ไร่ ปี 2561 มีเป้าหมายทวงคืน 77,000 ไร่ โดยปรับรูปแบบให้ราษฎรมีสวนผลิดอกไม้ปลูกป่า อย่างไรก็ดี ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย ควรจะได้หาวิธีเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การปลูกหญ้าแฝก ซึ่งพบว่าได้ผลดีในหลายพื้นที่.





## 'พาณิชย์' มินไทยส่งออกลำไยไปอินโดฯ ไม่ได้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซียได้ส่งหนังสือมายังตนเพื่อยืนยันว่ากระทรวงเกษตรอินโดนีเซียได้ยกเลิกมาตรการจำกัดระยะเวลาการนำเข้าพีชสวน ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเดือน มิ.ย.2561 โดยเฉพาะลำไย ซึ่งในทางปฏิบัติอาจยังมีข้อจำกัดในบางเรื่องอยู่ และอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกพีชสวนทั้ง 3 ชนิดไปอินโดนีเซียได้อย่างแท้จริง

# อินโดนีเซียเล่นแ่งนำเข้าลำไย ไทยมีนแ่งเลิกห้ามแต่ยังกัก

ผู้จัดการรายวัน360° - “พาณิชย์” มีนแ่งอินโดนีเซียเล่นแ่ง  
ทั้งที่ส่งหนังสือแจ้งบอกยกเลิกห้ามนำเข้าลำไยแล้ว แต่  
ในทางปฏิบัติ ยังห้ามเหมือนเดิม “สนธิรัตน์” สั่งติดตาม  
ใกล้ชิด ลั่นต้องส่งออกให้ได้ เหตุระดับนโยบายแก้ไขแล้ว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้  
กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ได้ออกระเบียบพืชสวนฉบับ  
ใหม่ โดยยกเลิกการกำหนดช่วงเวลานำเข้าพืชสวนมายัง  
อินโดนีเซีย ซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.  
2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกลำไย ทุเรียน  
และหอมแดง ไปยังอินโดนีเซียในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้ง  
ปี จากเดิมที่อินโดนีเซียกำหนดช่วงเวลานำเข้าลำไยไทย  
ในเดือน ก.ค.-ส.ค. และให้นำเข้าทุเรียนได้เฉพาะเดือนก.ค.  
ส่วนหอมแดงห้ามนำเข้าตลอดทั้งปี แต่ในทางปฏิบัติพบว่า  
ยังไม่สามารถนำเข้าได้ และไทยก็ไม่สามารถส่งออกไปได้

ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการ  
ค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่  
ได้สอบถามผู้นำเข้าลำไยรายใหญ่ของอินโดนีเซียหลายราย  
ที่พยายามยื่นขออนุญาตการนำเข้าลำไยในเดือน มิ.ย.-ธ.ค.  
2561 ปรากฏว่าผู้นำเข้าทุกรายได้รับการปฏิเสธไม่ให้นำเข้า  
ลำไยจากไทยในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.เช่นเดิม เพราะใน  
ระเบียบฉบับใหม่ อำนาจในการพิจารณาให้ใบอนุญาตการนำ  
เข้าอยู่ที่อธิบดีกรมพืชสวน กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย  
เท่านั้น ส่งผลให้ลำไยไทยยังไม่สามารถส่งออกไปยังอินโดนีเซีย  
ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.2561 เช่นเดิม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซียได้ส่ง  
หนังสือมายังตนเพื่อยืนยันว่ากระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย  
ได้ยกเลิกมาตรการจำกัดระยะเวลาการนำเข้าพืชสวน ซึ่งมี  
ผลบังคับใช้แล้วเมื่อเดือน มิ.ย.2561 โดยในทางปฏิบัติอาจ  
ยังมีข้อจำกัดในบางเรื่องอยู่ และอาจต้องใช้ระยะเวลาใน  
การดำเนินการ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะติดตามกรณีดังกล่าว  
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกพืชสวนทั้ง 3 ชนิด  
ไปยังอินโดนีเซียได้อย่างแท้จริง

“การที่รัฐมนตรีการค้าอินโดนีเซียส่งหนังสือมาให้ผม  
แสดงให้เห็นว่าในระดับนโยบายมีการแก้ไขปัญหมาแล้ว  
แต่ในทางปฏิบัติอาจยังติดขัดบ้าง คงต้องรออีกสักระยะ  
โดยผมจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไทยส่งออก  
พืชสวนทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะลำไยไปยังอินโดนีเซียให้ได้  
เพราะช่วงนี้ เป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยของไทยออกสู่ตลาด  
จำนวนมากพอดี” นายสนธิรัตน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ต้นปี 2561 กระทรวงเกษตร  
อินโดนีเซียได้ใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าพืชสวน ทำให้  
ลำไย ทุเรียน และหอมแดงไทยได้รับผลกระทบ โดยลำไย  
อินโดนีเซียห้ามนำเข้าช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่  
ผลผลิตลำไยของไทยออกสู่ตลาด ส่งผลให้ไทยส่งออกลำไย  
ไปยังอินโดนีเซียไม่ได้ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ 700  
ล้านบาท ส่วนทุเรียนอนุญาตให้นำเข้าได้เฉพาะเดือน ก.ค.  
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ 200 ล้านบาท และหอมแดง  
ห้ามการนำเข้าตลอดปี มูลค่าความเสียหายเกือบ 150 ล้าน  
บาท รวมความเสียหายทั้งหมดราว 1,000 ล้านบาท.



# ไทยเร่งอินโดนีเซีย ปลดล็อกนำเข้าลำไย

โพสต์ทูเดย์ - อินโดนีเซียยังไม่ปลดล็อกนำเข้าลำไยให้ไทยจริง หลังผู้นำเข้าทุกรายถูกปฏิเสธ เหตุอำนาจพิจารณาอยู่ที่อธิบดีกรมพืชสวนอินโดนีเซีย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า หลังจากที่กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียได้ออกระเบียบพืชสวนฉบับใหม่ โดยยกเลิกการกำหนดช่วงเวลานำเข้าพืชสวนมายังอินโดนีเซีย ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกลำไยไปอินโดนีเซียช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่อินโดนีเซียกำหนดช่วงเวลาห้ามนำเข้าลำไยไทยในเดือน ก.ค.-ส.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตของไทยออกมาก โดยระเบียบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2561

ทั้งนี้ จากการที่สำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้สอบถามผู้นำเข้าลำไยรายใหญ่ของอินโดนีเซียหลายรายที่พยายามยื่นขออนุญาตการนำเข้าลำไยในเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2561 ปรากฏว่า ผู้นำเข้าทุกราย

ยังได้รับการปฏิเสธไม่ให้นำเข้าลำไยจากไทยในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.เช่นเดิม โดยระบุว่าในระเบียบฉบับใหม่อำนาจในการพิจารณาให้ใบอนุญาตการนำเข้าอยู่ที่อธิบดีกรมพืชสวน กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเท่านั้น ส่งผลให้ลำไยไทยยังไม่สามารถส่งออกอินโดนีเซียในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2561 เช่นเดิม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์เปิดเผยว่า รมว.การค้าของอินโดนีเซียได้ส่งหนังสือมายังตนเพื่อยืนยันว่า กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียได้ยกเลิกมาตรการจำกัดระยะเวลาการนำเข้าพืชสวน ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเดือน มิ.ย. 2561 แต่ในทางปฏิบัติอาจยังมีข้อจำกัดบางเรื่องอยู่ และอาจต้องใช้ระยะเวลา โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกพืชสวนทั้ง 3 ชนิด คือ ลำไย ทุเรียน และหอมแดง ไปอินโดนีเซียได้ โดยเฉพาะลำไย เพราะเป็นช่วงที่ลำไยไทยออกผลผลิตจำนวนมาก ■

# เปิดแผนพักหนี้เกษตรกร

## ● ขอ1.63หมื่นล.ลดดอกเบี้ย3%

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน ได้เห็นชอบโครงการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ เรียบร้อยแล้ว และจะมีการเสนอโครงการให้ ครม.พิจารณา วันที่ 31 ก.ค. นี้ พร้อมกับขอร้องเงินช่วยเหลือดอกเบี้ยจากรัฐบาล 16,300 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยลดภาระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยมีเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3.81 ล้านราย

ทั้งนี้ในรายละเอียดประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก เป็นการขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ โดย ธ.ก.ส. จะพักชำระเงินต้นตามความสมัครใจแก่เกษตรกรที่มีหนี้กับ ธ.ก.ส. ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 61 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 64 และให้มีการผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ถ้าเป็นดอกเบี้ยเดิมก่อนเข้าโครงการ จะให้ชำระตามงวดอย่างน้อยปีละ1ครั้ง ส่วนต่อมาเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเวลา 1 ปี สำหรับเงินกู้ 3 แสนบาทแรก ในอัตรา 3% ต่อปี

“ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดให้เกษตรกร 3% เวลา 1



อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์



ปี จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62 โดยเป็นส่วนที่ ธ.ก.ส. ลดให้0.5% อีกส่วนมาจากที่รัฐบาลช่วยเหลืออีก 2.5% นอกจากนี้ในระหว่างที่มีการพักชำระหนี้ ธนาคารยังเปิดให้เกษตรกร



สามารถกู้เงินปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ หรือกู้ทำการผลิตโครงการใหม่ได้ ทั้งโครงการของตนเองหรือโครงการปฏิรูปการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ”

นอกจากนี้ ลูกหนี้ที่เป็นภาระหนี้เสีย ธนาคารยังเปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้พร้อมกับให้ขอใช้สินเชื่อกู้เงินและจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหนี้ในระบบซ้ำ รวมถึงกรณีลูกหนี้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วย อีกทั้งยังมีโครงการส่งเสริมการออมเงิน

ในสิ้นเดือน ก.ค. นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอมมาตรการพักชำระเงินต้นของลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้า ครม. มูลหนี้ไม่เกินคนละ 3 แสนบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการช่วยเหลืออุดหนุนดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ ธ.ก.ส. เพื่อแบ่งเบาภาระการชำระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยการช่วยเหลือจะเป็นโครงการแบบภาคสมัครใจ ใครจะเข้าหรือไม่ก็ได้ หากคนที่มีปัญหาผ่อนไม่ไหวก็ขอให้ไปเจรจากับ ธ.ก.ส. ในการพักชำระเงินต้นได้เอง ส่วนใครที่คิดว่ายังผ่อนไหวและไม่อยากเสียดอกเบี้ยเพิ่มก็ยังสามารถผ่อนชำระได้ตามปกติ

ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายในการเน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้พึ่งพาตัวเองได้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ส่วนใหญ่ยังเป็นคนยากจนกว่า 30 ล้านคน ที่ผ่านมารัฐมีการตั้งงบกลางปีเพิ่มเติม 1.5 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินการด้านปฏิรูปเกษตรกร เพื่อเน้นลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การเพาะปลูกสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด.



## ดันเกษตรกรก้าวเป็นผู้ประกอบการ

“โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวพระราชรัฏฐ” ถือเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ชนโบแดงของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนแบบเต็มสูบในปี 2561 เพื่อสร้างและเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs เกษตรรายใหม่ทั่วประเทศได้ตั้งตัวและก้าวสู่ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม

นายจรัญพัทธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเร่งดำเนินโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวทางพระราชรัฏฐ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค อุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์



เป็นต้น ซึ่งจะใช้งบประมาณดำเนินการ จำา 47.16 ล้านบาท ตามมติ ครม. เป้าหมาย 55, คน 300 กลุ่มทั่วประเทศ เบื้องต้นได้เร่งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกรแปรรูป วิชาสหกิจชุมชน วิชาสหกิจขนาด กลางและขนาด ย่อม ประชาชน และบุคลากรในห่วงโซ่ ครั้งละ 200-400 คน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าถึงโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ปัจจุบันได้รับสมัครและคัดกรองผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทยฯ แล้ว จากนั้นจะเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมตามขั้นตอนที่วางไว้ 3 ขั้นตอน

1. สร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีโซอาหาร และ
3. ส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่ที่เป็นต้น

ปัจจุบันโครงการฯ ได้ทยอยจัดฝึกอบรม



เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้วกว่า 30,000 คน อาทิ จังหวัดอุดรธานี กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี นครปฐม อ่างทองเจริญ นนทบุรี ราชบุรี เชียงราย นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสกลนคร

เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่จะเร่งฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเน้นให้ไปตามความต้องการของผู้ประกอบการเป็นหลัก ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและสนใจที่จะเป็น SMEs เกษตรจำนวนมาก

นายจรัญพัทธ์ชี้แจงถึงแนวทางการวางแผน



การผลิต ว่า ทุกฝ่ายจะมีการกำหนดชนิดและปริมาณผลผลิตที่จะต้องทำการผลิตตามความต้องการ เช่น ชนิดพันธุ์ที่จะปลูก ระยะเวลาเริ่มต้นการปลูก ช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว รวมถึงกำหนดปริมาณผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในแต่ละช่วง เพื่อให้มีผลผลิตกระจายสู่การแปรรูปและป้อนตลาดได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและจัดระบบโลจิสติกส์หรือขนส่งผลผลิตไปยังตลาดและโรงงานแปรรูปควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้โครงการฯ ยังจะส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่แหล่งทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรรายใหม่ใช้ในการลงทุนหรือเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ที่สำคัญ

โครงการฯ ยังเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการด้วย เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเพิ่มโอกาสทางการตลาด เช่น ส่งเสริมการจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (Online) การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ฟาร์มสุข” เพื่อให้ผู้ประกอบการนำสินค้าไปโพสต์ขายบนสมาร์ตโฟน รวมถึงตลาดออฟไลน์ (Offline) การออกบูธในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ กลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร ตลอดจนประสานเชื่อมโยงกลุ่มตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย.

# เกษตรกรเฮ! พักชำระหนี้ ซึ่งกรม.ขอชดเชยดอกเบี้ย

ไทยโพสต์ ● เกษตรกรเฮ! บอร์ด  
ธ.ก.ส.ไฟเขียวโครงการพักชำระ  
หนี้ ลดดอกเบี้ย 3% หวังช่วยเหลือ  
เกษตรกรกว่า 3.81 ล้านราย เล็ง  
อ่อน ครม.ขอชดเชยดอกเบี้ย 1.63  
หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวง  
การคลัง ระบุว่า ที่ประชุมคณะ  
กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ซึ่งมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  
รมว.การคลัง เป็นประธาน ได้  
เห็นชอบโครงการลดภาระหนี้เพื่อ  
สนับสนุนการปฏิรูปภาคเกษตร  
ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ  
เรียบร้อยแล้ว และจะมีการเสนอ  
โครงการให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) พิจารณาวันที่ 31 ก.ค.นี้  
พร้อมกับขอร้องเงินชดเชยดอกเบี้ย  
จากรัฐบาล 1.63 หมื่นล้านบาท  
เพื่อนำไปช่วยลดภาระหนี้ให้กับ  
เกษตรกร โดยมีเกษตรกรที่อยู่ใน  
กลุ่มเป้าหมาย 3.81 ล้านราย

ทั้งนี้ ในรายละเอียดประ  
กอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก

เป็นการขยายเวลาชำระหนี้เงิน  
กู้ โดย ธ.ก.ส.จะพักชำระเงินต้น  
ตามความสมัครใจแก่เกษตรกรที่  
มีหนี้กับ ธ.ก.ส.ก่อนวันที่ 31 ก.ค.  
2561 ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต  
วันที่ 1ส.ค.2561-31 ก.ค.2564  
และให้มีการผ่อนชำระเฉพาะดอก  
เบี้ย โดยถ้าเป็นดอกเบี้ยเดิมก่อน  
เข้าโครงการ จะให้ชำระตามงวด  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนต่อ  
มาเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดย  
ธ.ก.ส.จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดขึ้น  
ใหม่เป็นเวลา 1 ปี สำหรับเงินกู้ 3  
แสนบาทแรก ในอัตรา 3% ต่อปี

“ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดให้  
เกษตรกร 3% เวลา 1 ปี จะเริ่ม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561-31 ก.ค.  
2562 นอกจากนี้ในระหว่างที่มี  
การพักชำระหนี้ ธนาคารยังเปิด  
ให้เกษตรกรสามารถกู้เงินปรับปรุง  
ประสิทธิภาพการผลิตได้ หรือกู้  
ทำการผลิตโครงการใหม่ได้ ทั้ง  
โครงการของตนเองหรือโครงการ  
ปฏิรูปการเกษตรของกระทรวง  
เกษตร” รายงานข่าวระบุ.